



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 8 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. ลุยญี่ปุ่นถกแผน 'AFSIS'	แนวหน้า
2. คอลัมน์: แพ้มีข่าว: รายได้เกษตรกรหดตัวตั้งแต่ต้นปี	มติชน
3. หอมแดงราคาดีเกษตรกรแห่ปลูก	เดลินิวส์
4. ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ	แนวหน้า
5. ก. เกษตรเร่งสำรวจที่ดินหวังเจ้าสัวตั้ง บ.ทำเกษตรเสี่ยงเกณฑ์ต้องเสียภาษี	มติชน
6. สำรวจที่ดินเศรษฐกิจให้เข้าทำเกษตร	ข่าวสด
7. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตรกร: ข้าวเป็นพิษ	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ในประเทศ: ทูลกระหม่อมหญิง ทรงห่วงใยฝุ่น PM 2.5...	มติชน
9. คอลัมน์: รอบโลกวันนี้: เตือนปลูกทุเรียนขายเงินทำป่าหมด	แนวหน้า
10. สำรวจที่เศรษฐกิจเข้าทำนา	ข่าวสด
11. สารเคมีกระทบอุตุฯ อ้อย หวั่นโรงงานน้ำตาลปิดตัว	สยามรัฐ
12. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดงาน Bangkok Post Forum 2019...	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.ลุยญี่ปุ่นถกแผน'AFSIS'

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13801 หน้า : 17 (กลาง)

สศก.ลุยญี่ปุ่นถกแผน'AFSIS'

พร้อมสำรวจความต้องการตลาด เจอคู่ทางสดใสน้ำมันค่าเกษตรไทย หอมหัวใหญ่-ขิง-ผลไม้ขึ้นแทน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงการหารือการดำเนินโครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารแห่ง
ภาคพื้นอาเซียน (ASEAN Food Security
Information System : AFSIS) ระยะเวลาในปี
2562 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกระทรวงเกษตร
ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น มีผอ.กองแผนงานสถิติ
กรมสถิติ (Mr.Kenichiro Kakihara) และรอง
ผอ.กองแผนงานสถิติ (Mr.Yasuhiro Miyake)
เป็นผู้แทนร่วมหารือ

การหารือเกี่ยวกับโครงการ AFSIS ครั้งนี้
ฝ่ายไทยรายงานผลดำเนินงานช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
(ปี 2559 - 2561) ทั้งการจัดทำและเผยแพร่
รายงานสารสนเทศความมั่นคงด้านอาหารมา
ต่อเนื่อง ได้แก่ รายงานแนวโน้มสินค้าเกษตร
(Agricultural Commodity Outlook) และ
รายงานข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning
Information) ตลอดจนปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย
และทยอยเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ AFSIS แล้ว
คาดว่าเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นอกจากนี้ AFSIS ยังริเริ่มสร้างระบบ
รายงานข้อมูลของประเทศสมาชิกผ่านเว็บไซต์ เพื่อ
ให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงข้อมูลได้เองทันที พร้อม
ดำเนินงานโครงการ Improving statistic data
on food processing and Distribution related
to Agricultural crops in ASEAN Region
(ISFAS Project) ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ
ห่วงโซ่อาหารของอาเซียน 8 ประเทศ ที่เริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่เมษายน 2559 โดยโครงการ
จะสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562

สำหรับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมงญี่ปุ่นนำเสนอร่างโครงการส่งเสริมการ
สำรวจภาคการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของภาค
การเกษตรในภูมิภาคอาเซียน หรือ (Zero Draft)
Supporting Agricultural Survey on Promoting
Sustainable Agriculture in ASEAN Region
ซึ่งเน้นสำรวจต้นทุนในประเทศกัมพูชา ลาว และ
เมียนมา โดยอ้างอิงตัวชี้วัดของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals-SDGs) ในส่วนพื้นที่การเกษตร ซึ่งคาดว่า
จะเริ่มดำเนินการในโครงการได้ช่วงเดือนมิถุนายน
2562 ซึ่งสศก. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล
สำนักงานเลขานุการ AFSIS พร้อมผลักดัน
ความร่วมมือกับญี่ปุ่นเต็มที่ ซึ่งโครงการภายใต้
AFSIS เป็นโครงการระยะสั้น ดังนั้น ไทยและ
ญี่ปุ่นจึงควรเร่งวางแผนโครงการระยะต่อไปต่อเนื่อง
ทั้งระบบ เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์
มากที่สุด รวมถึงประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ลงทุน อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างปฏิรูป
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร ข้อมูลจึง
เป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำนโยบายต่างๆ รวมถึง
การลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไทยและ
ญี่ปุ่นต่างสนใจและพร้อมดำเนินการร่วมกันทั้ง
ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างแท้จริงในระยะยาว

โอกาสนี้ สศก. ยังติดตามสถานการณ์
สินค้าเกษตร และหารือแนวโน้มความต้องการ
นำเข้าสินค้าเกษตรกับบริษัทค้าปลีกญี่ปุ่นที่นำเข้า
ผัก ผลไม้ของไทย พบว่า ส่วนใหญ่สินค้าเกษตร
ที่นำเข้าจากไทย ได้แก่ หอมหัวใหญ่ โกลด์และ
สินค้าประมง โดยหอมหัวใหญ่จะนำเข้าช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม เนื่องจากฤดูหนาวของญี่ปุ่น

ไม่มีผลผลิตหอมหัวใหญ่ออกสู่ตลาด สำหรับโกลด์
และสินค้าประมงจะนำเข้าตลอดปี และในอนาคต
จะเพิ่มการนำเข้าอีกด้วย ซึ่งการนำเข้าหอมหัวใหญ่
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม นับเป็นผลดี
กับไทย เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงผลผลิตหอม
หัวใหญ่ไทยออกสู่ตลาดจำนวนมาก จึงเป็นโอกาส
ดีของไทยที่จะเร่งผลักดันส่งออกหอมหัวใหญ่
ไปตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น รวมถึงผลักดันการส่งออก ขิง
ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ตลาดญี่ปุ่นสนใจ โดยต้องควบคุม
มาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ญี่ปุ่น ทั้งนี้ จากการหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการ
การญี่ปุ่นสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรไทยเพิ่มเติม
อีก โดยเฉพาะผลไม้ อาทิ กล้วยหอม และมะม่วง
รวมถึงผลไม้สดอื่นๆ ที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : คอรัมน์: แป้งข้าว: รายได้เกษตรกรหดตัวตั้งแต่ต้นปี

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 2008 หน้า : 23 (ล่าง)

แป้งข้าว

● รายได้เกษตรกรหดตัวตั้งแต่ต้นปี

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมกราคม 2562 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.88% เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง 0.21% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และมะพร้าว ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.29% ซึ่งสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ลิ้นปี่สด ปาล์มน้ำมัน สุกกร และไก่เนื้อ สำหรับสินค้าสำคัญ ที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมแดง ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะขยายตัวเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : หอมแดงราคาดีเกษตรกรแห่ปลูก

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25320 หน้า : 8 (ซ้าย)

หอมแดงราคาดีเกษตรกรแห่ปลูก

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยการติดตามสถานการณ์หอมแดงใน จ.ศรีสะเกษ และยโสธร แหล่งผลิตสำคัญของ ประเทศ โดยสถานการณ์การผลิตหอมแดง ปี 2562 ปีเพาะปลูก 2561/62 พบว่า จ.ศรีสะเกษ (แหล่งปลูกอันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีเนื้อที่เพาะปลูก 23,748 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว ไร่ละ 0.28 ผลผลิตรวม 68,370 ตัน ลดลงจาก ปีที่แล้วร้อยละ 14.63 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บ เกี่ยว 2,888 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 15.83 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของศัตรูพืช โรคหนอนและภาระขนาดของหนอนกระทุ้งหอมแดง จ.ยโสธร (แหล่งปลูก อันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก ชัยภูมิ) เนื้อที่เพาะปลูกรวม 998 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปีที่แล้วร้อยละ 1.11 ผลผลิตรวม 3,291 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.35 ผลผลิตต่อเนื้อที่ เก็บเกี่ยว 3,221 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีแล้ว ร้อยละ 0.94 เนื่องจากมีการเฝ้าระวังติดตาม ข่าวสารการระบาดของศัตรูพืชใกล้ชิดและรีบ แจ้งให้เกษตรกรทราบประกอบกับเกษตรกรมัก ภูมิปัญญาท้องถิ่นดัดฝีเสื้อหนอนกระทุ้งหอมด้วย

วิธีการใช้ไฟล่อแมลง จึงบริหารจัดการศัตรูพืชได้ ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ได้ ให้ความสนใจปลูกหอมแดงอินทรีย์มากขึ้น ซึ่ง นอกจากจะปลอดภัยกับผู้ปลูกและผู้บริโภค แล้ว ยังได้ราคาสูงกว่าราคาหอมทั่วไป เฉลี่ยหอม ปิงอินทรีย์ราคาอยู่ที่ 25-30 บาท/กิโลกรัม สูงกว่า หอมปิงทั่วไป ซึ่งราคาประมาณ 15-25 บาท/ กิโลกรัม โดยขณะนี้มีการปลูกหอมแดงอินทรีย์ มากใน อ.ก้องวัง จ.ยโสธร อ.ยางชุมน้อย และ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดย จ.ศรีสะเกษ มีแหล่ง รับซื้อหอมแดงอินทรีย์รายใหญ่ เช่น วิสาหกิจ ชุมชนตำบลละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งส่งออกทั้งหอมแดง กระเทียม หิง ข่า ตะไคร้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานระบบ เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) มาตรฐาน ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายใต้การ กำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture- USDA) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard-Organic JAS mark) ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ในชื่อ แบรินต์ "อรัญญ์ ออร์แกนิก".



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: เยี่ยมชมมูธ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 13801 หน้า : 17 (ขวา)



เยี่ยมชมมูธ : นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เยี่ยมชมมูธนิทรรศการ สศก. งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายชาญชัย ศศิธร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ

ก.เกษตรเร่งสำรวจที่ดิน หวังเจ้าสัวตั้งบ.ทำเกษตร เสี่ยงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

ถกซีพีรฟไฟเชื่อมสนามบินไม้คืบ เดินหน้า
เจรจาอีกครั้ง 12 ก.พ.นี้ นักวิชาการหันส่งออก
โต 3-4% เน้นทำความเข้าใจระบบการเมือง
โลกรูปแบบใหม่ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

สำรวจที่ดิน

นักวิชาการหันตัวเลขส่งออกโต3-4%

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา “มองโลก มองไทย : ทิศทางการส่งออกปี 2562” โดยนายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า การค้าของไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน จึงมองว่าการส่งออกในปีนี้ได้ 3-4% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากแล้ว เนื่องจากเชื่อว่าสงครามการค้าระหว่าง 2 ประเทศจะไม่จบลงง่ายๆ เพราะมีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือการชิงชิงความเป็นใหญ่ระหว่างกัน ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม มองว่าภาครัฐจะต้องทำงานให้หนักขึ้นในการเจาะตลาดใหม่ๆ และต้องรักษาตลาดเก่าให้มีอัตราการเติบโตให้มากขึ้น โดยหากประเทศไทยไม่ยอมปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดผลกระทบกับการค้าระหว่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

นายสมชายกล่าวว่า คาดว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะเติบโต 6.2% เนื่องจากจีนได้เปรียบดุลการค้าของสหรัฐ โดยเกินดุลมากถึง 382,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามการค้าขึ้น แต่ยังคงคาดว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีการเจรจาทางการค้า

ระหว่าง 2 ประเทศเกิดขึ้น โดยประเทศไทยต้องทำความเข้าใจกับระบบการเมืองโลก รูปแบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งจะทำให้โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล และไทยต้องปรับตัวให้ทัน ซึ่งในอนาคตการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระเบียบโลกใหม่จะเห็นการขยายตัวของการค้าเสรี (เอฟทีเอ) แบบไม่จำกัดปริมาณ

ที่ถึงแม้ว่าส่งออกได้มาก แต่ก็อาจจะขาดทุนได้หากนำเข้ามากเช่นเดียวกัน ทำให้ต้องมีการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนจะสร้างผลกระทบมหาศาลกับทุกประเทศ ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น และสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะถูกปฏิเสธ จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าเดิม

พณ.รับส่งออกชะลอแต่ไม่แย

“ในฐานะที่ไทยได้เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ควรใช้เป็นโอกาสผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียน 2025 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (อาร์เซป) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน และเพื่อทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากพอที่จะก้าวไปในความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ เพราะสิ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่คือ เทรนด์สินค้าใหม่ที่ไทยยังไม่มีควมชำนาญและไม่มีความรู้เพียงพอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและสินค้าสุขภาพ ที่ปัจจุบันไทยนำปัญหาประดิษฐ์ หรือเอไอ เข้ามาใช้ก็มีความรู้ความเข้าใจแค่พื้นฐานเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง” นายสมชายกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานเดียวกันว่า ในปี 2561 สินค้าส่งออกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีขนาดใหญ่ของไทย ขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่มีการชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน จนไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 สินค้าส่งออกทั้ง 2 กลุ่มติดลบ สะท้อนว่าไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนมาก ทำให้ได้รับผลกระทบสูงจนถึงตัวเลขการส่งออกในกลุ่มสินค้าสำคัญลงมา ซึ่ง สนค.ได้ดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากข้อมูลพบว่าตัวเลขการส่งออกสะสมของปีนี้ยังถือว่าดี แม้มีการชะลอตัวลดลง กระทรวงพาณิชย์กำลังทำการบ้านอยู่ จึงมองว่าการส่งออกของไทยปีนี้น่าจะไม่ถึงขั้นแย แต่ยอมรับว่ามีชะลอตัวบ้าง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กำลังทำการบ้านอยู่

แบงก์กังวลศก.ชะลอยาว

นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด กล่าว ว่า เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกมากขึ้น มีการคาดการณ์จีดีพีโลกและจีดีพีของหลายประเทศจะลดลง จึงมองว่าจะสร้างความกังวลกับเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น เนื่องจากการวิจัยของบริษัทคาดว่าจีดีพีของประเทศไทยจะโต 4.1% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาลงเรื่อยๆ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเรื่องการส่งออกในปีนี้ ที่คาดว่าจะโตประมาณ 4.5% ซึ่งเป็นผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หากเจรจาไม่สำเร็จมาตรการทางภาษีจะดูเดือดร้อนมากขึ้นอีก ประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่การค้าของทั้ง 2 ประเทศจะได้รับผลกระทบ แต่หากทั้ง 2 ประเทศหันกลับมาทำการค้าร่วมกันได้จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเป็นประเทศที่มีชีพพลายขนาดใหญ่

“จะมองเพียงคู่ค้าของประเทศตนเท่านั้นไม่ได้ แต่จะต้องมองไปถึงคู่ค้าของคู่ค้าของไทยด้วย เนื่องจากหากคู่ค้าของคู่ค้าไม่ซื้อสินค้าจากไทย ประเทศปลายทางก็จะดับและประเทศไทยก็จะดับไปด้วย เพราะขาดคู่ค้าในการซื้อขายไป ทำให้มีความกังวลใน

สถานการณ์ระยะยาวมากกว่า” นายสมประวิณ กล่าว

ส.อ.ท.ห้วงบาทแข็งค่าขึ้นอีก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งเพิ่มขึ้นว่า ส.อ.ท.มีความกังวลต่อสถานการณ์ค่าเงินบาท ซึ่งล่าสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวระดับ 31.20-31.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้กังวลว่าเร็วๆ นี้ค่าเงินบาทอาจแข็งค่าหลุด 31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ก็เป็นไปได้ จึงเตรียมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในนาม ส.อ.ท. ไม่ใช่ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพราะเป็นประเด็นผลกระทบของส่งออก ทั้งนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอหารือ

“ต้องติดตามปัจจัยเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงภาวะเลือกตั้งว่าจะมีการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นไม่ เพราะจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าลงไปอีก ขณะเดียวกันอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่ายังมาจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วย” นายสุพันธุ์กล่าว

สำหรับความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนพัฒนารถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) นายวราวุธ มาลา รองผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้อำนวยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้เจรจากับกลุ่มซีพีซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลโครงการอีกครั้ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นการพูดคุยข้อเสนอในกลุ่มที่ 2 ซึ่งต้องนำผลการหารือมารายงานให้คณะกรรมการคัดเลือกทราบ หากได้ข้อสรุปก็ต้องเจรจาร่วมกับซีพีต่อเพื่อขอคำยืนยันว่ายังต้องการเดินทางการเจรจาต่อหรือไม่ เพราะกรณีการยกเลิกเจรจาจะต้องเกิดจากความต้องการของทั้งสองฝ่าย

“ตอนนี้ถือว่าเดินหน้ามาครึ่งทางแล้ว โดยข้อเสนอกลุ่มที่ 2 เป็นข้อเสนอที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ หากเจรจากับกลุ่มนี้จบก็จะเข้าไปสู่การเจรจาข้อเสนอกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เจรจาแบบง่าย หากเอกชนต้องการลดอุปสรรคที่เสนอมาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้

ตลอด ถอนออกได้ตลอด แต่ยังไม่บอกไม่ได้ว่ามีข้อเสนออะไรบ้างเพราะอยู่ในขั้นตอนเจรจา และท้ายสุดรัฐอาจไม่รับข้อเสนอตามที่คิดเลยก็ได้” นายวราวุธกล่าว

กษีพีรถไฟเชื่อมสนามบินไม่คืบ

นายวราวุธกล่าวว่า ส่วนประเด็นการตัดสิทธิเอกชนที่เสนอขอเงินอุดหนุนจากรัฐเกิน

กว่ากรอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดนั้น ตามเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ไม่ได้มีการระบุไว้ มีระบุเพียงให้เจรจากับผู้ที่เสนอขอเงินอุดหนุนจากรัฐต่ำที่สุดเป็นรายแรกก่อน ดังนั้นกลุ่มบีเอสอาร์จึงยังไม่ถือว่าเป็นผู้ถูกตัดสิทธิจากการเจรจา

นายวราวุธกล่าวว่า หน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือก คือการเจรจาร่วมกับเอกชนให้ได้ข้อสรุป และสรุปผลทั้งหมดรายงานให้คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้ง ครม.ตามลำดับ โดยข้อเสนอทั้งหมดของเอกชน คณะกรรมการคัดเลือกจะต้องสรุปผลในรายงาน ทั้งข้อเสนอที่รับไว้และข้อเสนอที่ไม่ได้รับไว้ แต่หากคณะกรรมการอีอีซีจะนำข้อเสนอที่ไม่ได้รับไว้มาพิจารณาอีก ก็สามารถทำได้ แต่เชื่อว่าคงจะไม่พิจารณาข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือทีโออาร์

ตัวแทนอัยการสูงสุด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเจรจาร่วมกลุ่มซีพี เปิดเผยว่า การเจรจาดังนี้เป็นเพียงการคุยในรายละเอียดร่างสัญญา ตามเรื่องที่เอกชนเสนอขอมา ซึ่งเจรจาถือว่าคืบหน้าไปยังไม่ถึงครึ่งทาง และยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากต้องเดินหน้าเจรจาอีกครั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเรื่องที่ส่งผลต่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาครัฐจะไม่สามารถรับข้อเสนอไว้ได้

“รอบนี้เป็นเพียงการเจรจากับกลุ่มย่อยประเด็นส่วนใหญ่ที่หารือเป็นเรื่องที่เอกชนขอมา การเจรจายังไม่นิ่ง ยังไม่ยุติ เป็นการเจรจาต่อเนื่องกัน เริ่มคุยเรื่องที่ยากไปปานกลางแล้ว เพราะเรื่องที่ยากที่สุดคุยจบไปแล้ว” ตัวแทนอัยการกล่าว

ด้านตัวแทนคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเข้าร่วมการเจรจาดังนี้ กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกยังคงกรอบการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในเดือน

กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเร่งเสนอ ครม. และลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเดินหน้าเจรจารายละเอียดด้านเทคนิคโดยเฉพาะ เพื่อให้การเจรจาคืบหน้ามากขึ้น

สั่งสำรวจที่ดินเจ้าสัวตั้งบ.ทำเกษตร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรใหม่อีกครั้ง หลังภาษีที่ดินฉบับใหม่บังคับใช้ ทำให้เจ้าของที่ดิน เจ้าสัว ต่างจัดตั้งบริษัททำการเกษตรในพื้นที่เพื่อไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์ จึงกังวลว่าจะกระทบกับแผนการปฏิรูปภาคผลิตด้านการเกษตรตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล เพราะกังวลว่าหากมีการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลกระทบจะเกิดกับราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ มีนายเกษรา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะมีการปลูกข้าวต่อเนื่อง ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อควบคุมผลผลิตข้าวและส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อป้องกันข้าวล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีมีพื้นที่ 1.87 ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทาน ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ 1.86 ล้านไร่ ชาวนาเตรียมจะปลูกข้าวใหม่อีกรอบแล้ว ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังขณะนี้มีการปลูกเกินแผนแล้วจำนวน 1.03 ล้านไร่ แบ่งเป็นเขตชลประทาน 24 จังหวัด นอกเขตชลประทาน 4 จังหวัด นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอให้ออกประกาศว่าชาวนาที่ปลูกข้าวหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จะไม่ให้การช่วยเหลือหากเกิดความเสียหายขึ้น

สำรองที่ดินเศรษฐกิจให้เข้าทำเกษตร

หลีกเลี่ยงที่ดินฉบับใหม่-ห่วงผลผลิตล้นราคาตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ ห่วง เศรษฐีเจ้าของที่ดินกลัว เสี่ยงภัยที่ดินไม่ทำประโยชน์ ตามกฎหมายที่ดินฉบับใหม่ แต่ตั้งบริษัททำเกษตรให้ชวนาเช่า ทำผลผลิตล้นตลาดดึงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอีก สั่งสำรวจพื้นที่เกษตรใหม่ทั้งหมด คาดนาปรังปลูกเกินแผน 1 ล้านไร่ ปลูกหลัง 15 ก.พ. รัฐไม่คุ้ม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรใหม่อีกครั้ง หลังกฎหมายที่ดินฉบับใหม่บังคับใช้ ทำให้เจ้าของที่ดิน-เศรษฐี จัดตั้งบริษัททำการเกษตรในพื้นที่เพื่อเช่า จะไม่เข้าเกณฑ์เสียดินที่ไม่ทำประโยชน์ กระทรวงสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรครั้งนี้ เพราะกังวลว่าจะกระทบกับแผนการปฏิรูปภาคผลิตด้านการเกษตร ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้า การตลาดนำการผลิต เพราะหากมีการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

“เมื่อมีเรื่องภัยที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ กังวลว่าผู้ถือครองที่ดินจะเลี่ยงภัยหากทิ้งที่ดินว่างเปล่า จากเดิมปลูกกล้วย ปลูกอ้อย ปลูกแบบทิ้งขว้าง ไม่หวังผลผลิต แต่หากมีการตั้งบริษัทเพื่อทำการเกษตร หรือให้เช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร เจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่ต้องสำรวจให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ผลผลิตที่ออกมากระทบราคาที่ดิน

เกษตรกรจะขายได้ และสัดส่วนของพื้นที่ทำการเกษตร อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการปฏิรูปที่วางไว้”

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีนายฤทธิชัย บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน พบว่าขณะนี้ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการเกษตร ในเดือนก.พ.2562 พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะมีการปลูกข้าวต่อเนื่อง ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของภาครัฐ ที่ไม่สนับสนุนให้ชวนาปลูกข้าวต่อเนื่อง เพื่อควบคุมผลผลิตข้าวและส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อป้องกันข้าวล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ

โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีมีพื้นที่ 1.87 ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทาน ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ 1.86 ล้านไร่ ชวนาเตรียมจะปลูกข้าวใหม่อีกรอบแล้ว ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ขณะนี้ปลูกเกินแผนแล้ว 1.03 ล้านไร่ แบ่งเป็นเขตชลประทาน 24 จังหวัด นอกเขตชลประทาน 4 จังหวัด

ดังนั้นในที่ประชุมได้เสนอให้ออกประกาศว่า ชวนาที่ปลูกข้าวหลัง 15 ก.พ.2562 จะไม่ให้การช่วยเหลือหากเกิดความเสียหายขึ้น เพราะขณะนี้มีการประกาศเขตภัยแล้งไปแล้ว 1 จังหวัด คือร้อยเอ็ด มี 3 อำเภอ

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: ไร่/ -

วันที่: ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13801

Col.Inch: 35.69

Ad Value: 32,121

คอลัมน์: เล่าเรื่องเกษตร: ข้าวเป็นพิษ

หน้า: 17(บนขวา)

PRValue (x3): 96,363

Clip: Black/White



ข้าวเป็นพิษ

เมล็ดเด็ยเด็ย เพียง 4 เดือน อธิบติกรมการข้าว เปลี่ยนชื่อจาก **กฤษฎีกา ศีรษะพันธุ์กุล** เป็น **ประสงค์ ประไพตระกูล** เสียแล้ว นี่ขนาดการเมืองยังไม่มาเต็มรูปแบบนะเนี่ย แสดงว่าความรู้ความสามารถ และสถานะของการเป็น "ลูกหม้อ" ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้.....ถ้าผู้มีอำนาจไม่ฟังพอลักมีสิทธิ์จะไม่ได้ ทุกเมื่อ.....

ตามข่าวระบุว่า การโยกสลับกันระหว่างอธิบดีกรมการข้าว กับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในครั้งนี้เพราะ พ.ร.บ.ข้าว เป็นเหตุ ส่วนเหตุจจะละเอียดอ่อนมากแค่ไหนนั้น คนนอกคงมีอาจรู้ได้ แต่ตัวกันไปตามข่าว....

ก่อนหน้านี้ก็สลับทับทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ พ.ร.บ. ฉบับนี้มาเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่เหตุผลของการคิดจะมี พ.ร.บ. ฉบับนี้ขึ้นมา เมื่อราวกลางปี 2561 กรมการข้าวแจงเหตุผลว่า

“ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง แต่ในปัจจุบันการทำนากำลังประสบปัญหาทั้งระบบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ชาวนามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีหนี้สินในอัตราสูง ขาดแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการทำนา หรือเกษตรกรรม

ต่อจากบรรพบุรุษ สร้างผลกระทบที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในระยะยาวสมควรปรับปรุงและพัฒนา

เพื่อให้กระบวนการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวในไร่นา การแปรรูป การตลาด และการพัฒนาอาชีพทำนา มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนให้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติ มีกลไกการควบคุมการผลิตและจำหน่ายข้าวอย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นธรรมระหว่างชาวนาและผู้รับซื้อ โดยมีคณะกรรมการข้าวที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ เพื่อให้ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน มีการกำกับ ติดตาม ควบคุม และพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต การตลาด และการส่งออกข้าว เพื่อให้เกิดความสมดุล ให้สินค้าข้าวมีปริมาณ และคุณภาพที่เพียงพอต่อการบริโภค สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ตลอดจนมีระบบที่สามารถให้ความคุ้มครองของชาวนา ให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

ย่อหน้าแรกของเหตุผล ฟังดูเหมือนการทำนาในปัจจุบันนี้ ช่างล่าหลัง เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศในทุกด้าน ถ้าไม่ตรา พ.ร.บ. นี้ขึ้นมา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะแย่

ย่อหน้าที่ 2 ของเหตุผล ต้องการจะบอกว่าเราควรมีคณะกรรมการข้าว ขึ้นมาควบคุม กำกับ ในทุกขั้นตอนของการผลิต การตลาด และการส่งออกข้าวของประเทศ

ดูจาก หมวดที่ 1 ส่วนที่ 1 ของ ร่าง พ.ร.บ. ข้าว ฉบับนี้ ก็พอจะคาดเดาได้ว่า เกษตรกรจะมีสิทธิ์มีเสียงเพียงไร เพราะในคณะกรรมการข้าวจะมีตัวแทนเกษตรกรเข้าไปเป็นกรรมการเพียง 5 คนเท่านั้น ใน

ขณะที่ตัวแทนภาครัฐมี 20 คน ภาคเอกชน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องอีก 3 คน และใช้ว่าตัวแทนเกษตรกรที่เข้าไปจะเป็นตัวแทนชาวนาอย่างแท้จริง เพราะในอดีตที่ผ่านมาทีไรจะเห็นๆ กันอยู่ว่า ตัวแทนชาวนาที่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการบางคณะกลับไปเข้าข้างฝ่ายอื่นเสียอีก

เรื่องปากเสียงแทนเกษตรกรก็ส่วนหนึ่ง แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ คณะกรรมการข้าว สามารถจะบังคับ เกษตรกรชาวนาแทบจะทั้งหมด จนวิถีชีวิตชาวนาแทบที่เคยเป็นอาจจะเหลือน้อย หรือไม่เหลือเอาเสียเลย ตั้งแต่การไถนึ่ง หรือการกำหนดพื้นที่ปลูก การกำหนดราคาต้นทุนการผลิต กำหนดราคาขาย หรือแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวที่จะปลูก....

เรื่องพันธุ์ข้าว ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **กฤษฎา บุญราช** เป็นห่วงกังวลจะทำให้นายทุนผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของพันธุ์ผูกขาดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองจะเดือดร้อนเพราะทำผิดกฎหมายนั้น เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในจำนวนหลายประเด็นที่บรรจุอยู่ใน พ.ร.บ. ข้าวฉบับนี้ และเป็นประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลให้ชาวนา ที่เป็นชาวนาจริง ๆ เพราะถ้า พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมามีผลบังคับใช้ ปัญหาก็เกิดมากกว่า พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยหลายเท่า

แต่นั่นก็ไม่หมายความว่า การโยกย้ายอธิบดีกรมการข้าว จะสามารถแก้ปัญหาที่ห่วงกังวลได้... เพราะ พ.ร.บ. ฉบับนี้ กว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ได้ต้องผ่านความเห็นชอบกระทรวงเกษตรฯ มาก่อน สนช. ตั้งเป้าว่าจะพิจารณา พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แล้วอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่จะทำอะไรได้....

เว้นขยาย



ในประเทศ

ทูลกระหม่อมหญิง ทรงห่วงใยฝุ่น PM 2.5 ประชากรภูมิแพ้ 2 ปี หาทาทางแก้ทั้งระยะสั้น-ยาว

ปัญหาฝุ่น โดยเฉพาะวิกฤตฝุ่น PM 2.5 นั้น แม้จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้หมดไป

ตามการเปิดเผยของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ และ 13-15 กุมภาพันธ์ สถานการณ์ฝุ่นละอองอาจมีแนวโน้มรุนแรง เนื่องจากอากาศจะปิด

กทม.จึงได้ประชุมติดตามสถานการณ์แก้ไขฝุ่นละอองที่เอ็ม 2.5 อย่างต่อเนื่อง

และจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของ กทม.และบริเวณเขต ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารธานีมหานคร ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนปฏิบัติการลดฝุ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาว อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขฝุ่นละอองที่เอ็ม 2.5 ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) เป็นประธาน

เพื่อกำหนดเป็นมาตรการการรณรงค์ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

ชึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายตื่นตัว และเห็นว่าไม่อาจมองข้ามปัญหาไม่ได้

ดังที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงแสดงความห่วงใยในปัญหาดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของพระองค์ ว่า

"วันหนึ่ง วันศุกร์ (1 กุมภาพันธ์) คุณหมอกำหนดนัดปรึกษาสุขภาพจิตที่ทำงานกับจิตแพทย์ไปเดินตลาดนัดวันศุกร์ได้ แต่สัปดาห์นี้อัดปั่นจักรยานเพราะยังรุ่งนภาฝุ่นพิษ PM

2.5 จะยิ่งสูงมาก ๆ?????

ปัญหาที่ต้องแก้เร่งด่วนที่สุดเพราะเด็ก ๆ ก็ไปโรงเรียนไม่ได้แล้วนะ

น่าเป็นห่วงขนาดประเทศเราที่มีสถิติเป็นแชมป์ประเทศที่มีมลพิษเยอะที่สุดอันดับ 4 อันดับ 5 แล้ว

อันที่จริงมันก็คงวิกฤตมาแล้ว 2-3 ปีเพราะดินมันก็แพ้อากาศไม่สบายมาตั้ง 2 ปีแล้ว

เพิ่งค่อยยังชั่วเมื่อย้ายมาอยู่นอกเมืองตรงนี้แหละ มลพิษก็ตามมาทั่วประเทศอีกแล้ว??

ความจริงปัญหาที่แก้ได้ ทั้งในระยะยาวและสั้น ที่ LA ก็เคยเป็นเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว เขาก็แก้โดยมี

มาตรการควบคุมรถยนต์และล้างจานรถยนต์ที่ใช้ ส่วนที่ประเทศจีนเขาก็มีมาตรการนั้นเช่นกัน โดยเขาให้ใช้

รถยนต์ไฟฟ้า และรถไฮบริด และย้ายโรงงานอุตสาหกรรมไปอยู่ไกลๆ เมือง

แต่นั่นเป็นมาตรการระยะยาว จีนและฮ่องกงมีหอ Tower เป็นเครื่องกรองอากาศยักษ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดูดมลพิษ

กำจัดได้ภายในหนึ่งวันภายในบริเวณ 10 ตารางกิโลเมตรในเมืองแรก แต่อีกหน่อยจะมีเครื่องที่ดูดได้ทั้งเมืองเลย

เราน่าจะมိုးไรแบบนั้นไปบ้าง ดินมันลดลงก็ศึกษาว่าจะทำไงดี

เพราะพวกเราจะแยกกันหมดแล้วนะค้า!"

ถือเป็นพระภคินีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

ที่มาร่วมสะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และยังได้เสนอให้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศ เพื่อหาทางแก้ระยะยาว เพื่อปรับมาใช้ในประเทศไทยด้วย

ซึ่งก็มีกรขาหน้ารับ โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี มาแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษของขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

โดยมีสาระสำคัญคือ แนวทางและมาตรการ จะต้องพิจารณาผลกระทบในทุกมิติ

โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และไม่ให้เกิดความไม่สะดวกจากการใช้ชีวิตปกติมากเกินไป ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยให้หน่วยงานต่างร่วมมือนั้น คือ

- 1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 3.กระทรวงการคลัง
- 4.กระทรวงคมนาคม
- 5.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 6.กระทรวงพลังงาน
- 7.กระทรวงมหาดไทย
- 8.กระทรวงสาธารณสุข
- 9.กระทรวงอุตสาหกรรม
- 10.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 11.สำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เป้าหมายของมาตรการคือ "สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน"

ถ้ารับมือมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

มาตรการระยะเร่งด่วน เป็นช่วงที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและพบค่าเกินมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. ขั้นเตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ : กันยายน-พฤศจิกายน) ให้จังหวัดมีการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมพร้อมเพื่อสั่งการ
2. ขั้นปฏิบัติการ (ช่วงเกิดสถานการณ์ : ธันวาคม-เมษายน)

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 8 - พุธสัปดาห์ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 2008

หน้า: 14(กลาง)

Col.Inch: 69.46

Ad Value: 33,340.80

PRValue (x3): 100,022.40

Clip: Full Color

คอลัมน์: ในประเทศ: ทูลกระหม่อมหญิง ทรงห่วงใยฝุ่น PM 2.5 ประชาชนภูมิแพ้ 2 ปี หาทายแก้ทั้ง...

เป็นการปฏิบัติที่การช่วงเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน

3. ขึ้นพื้นฐานหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกติ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนหรือ After Action Review/AAR เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป

มาตรการระยะกลาง (พ.ศ.2562-2564) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจำนวนแหล่งกำเนิด

โดยประกาศใช้มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm

พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ

ส่วนมาตรการระยะยาว (พ.ศ.2565-2567) เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจำนวนแหล่งกำเนิด โดยปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6

กำหนดให้มีการติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพิ่มเติม

และปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 เหลือรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO IT-3

ซึ่งต้องติดตามดูกันต่อไปว่า จะนำสู่การ "สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน" ได้จริงหรือไม่

ก็ดูเหมือนว่า มติ ครม.ดังกล่าว ยังขาดประเด็นที่นักวิชาการเสนออยู่ตามสมควร

เช่น รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพ็ญรมณกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

เสนอให้ทำตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์ย่อยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว

คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในยุทธศาสตร์ใหญ่ เรากำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า พื้นที่ป่าจะต้องมี 55% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทย

โดย 5% จะต้องเป็นพื้นที่สีเขียวในเมือง

แต่บ้านรายังไม่ถึงตรงนั้น บ้านรายังไม่ถึง 2% ด้วยซ้ำ

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เราจึงจะรอดพ้นจากปัญหามลพิษอย่างถาวร ●

รอบโลก วันนี้

เตือนปลูกทุเรียนขายจีนทำป่าหมด

ราอูบ/กัวลาลัมเปอร์ (เอเอฟพี/รอยเตอร์) - นักสิ่งแวดล้อมเตือนว่า กระแสนิยมบริโภคทุเรียนของชาวจีนกำลังทำให้เกิดการหักล้างปางป่าครั้งใหม่ขึ้นในมาเลเซียเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียน หลังจากที่เคยมีการปางป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมันมาแล้ว

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สตรีทส์ไทมส์ของสิงคโปร์รายงานอ้างเปกา (PEKA) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมาเลเซีย ว่าเขตราอูบ ทางตอนกลางของประเทศที่เคยอุดมไปด้วยผืนป่า พื้นที่จำนวนมากถูกแผ้วถางเพื่อเตรียมปลูกทุเรียน โดยอยู่ถัดจากพื้นที่ป่าสงวนที่เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์อย่างลิงหลายชนิดและนกหายากอย่างเช่นนกเงือก เปกาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแปลงสถานะที่ดินป่าสงวนให้สามารถตัดไม้ได้เช่นเดียวกับ นักสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มริมบา (Rimba) ที่เตือนว่า การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนยังผลักดันให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้น และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในมาเลเซีย นี่เป็นการนำไปสู่การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับสัตว์หลายชนิดตั้งแต่เสือ ช้าง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เกษตรกรในมาเลเซียที่เคยทำปาล์มน้ำมันเปลี่ยนมาทำสวนทุเรียนเพราะราคาน้ำมันปาล์มตกต่อเนื่อง หลายรายขยายกิจการ

จากสวนขนาดเล็กเป็นระดับโรงงาน ขณะที่รัฐบาลก็สนับสนุนให้ขยายกิจการหวังไทยรายได้ ผู้บริโภคชาวจีน กระทรวงเกษตรมาเลเซียเผยว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปีก่อนส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่า 7.4 ล้านดอลลาร์ (ราว 57 ล้านบาท) หรือกว่าสองเท่าของช่วงเดียวกันของปี 2560 ตั้งเป้าจะบรรลุข้อตกลงกับจีนในเดือนสิงหาคมเรื่องการส่งออกทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก เพื่อเพิ่มการส่งออกและจะทำให้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 443,000 ตัน ภายในปี 2573 เพราะปัจจุบันมาเลเซียส่งออกได้เฉพาะเนื้อทุเรียนบดและทุเรียนกวนเท่านั้น

ผู้จัดการร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งของจีนเผยว่า ลูกค้าชอบทุเรียนมาเลเซียมากกว่าทุเรียนไทย นักศึกษาหญิงคนหนึ่งบอกว่า ทุเรียนไทยกลิ่นแรงกว่า รับประทานไปสักพักก็เบื่อ ไม่เหมือนทุเรียนมาเลเซีย พันธุ์ที่คนนิยมมากที่สุดและมีราคาแพงคือ มูซางคิง มีเนื้อหนา สีเหลืองทอง ราคาจำหน่ายลูกหนึ่งจากแผงในกรุงปักกิ่งประมาณ 800 หยวน หรือประมาณ กว่า 3,700 บาท แพงกว่าในมาเลเซียหลายเท่า

สำรวจที่เศรษฐกิจเข้าทำนา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรใหม่อีกครั้ง หลังกฎหมายที่ดินฉบับใหม่บังคับใช้ ทำให้เจ้าของที่ดิน-เศรษฐกิจ จัดตั้งบริษัททำการเกษตรให้พื้นที่เพื่อเช่า จะไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์ กระทรวงสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรครั้งนี้ เพราะกังวลว่า จะกระทบกับแผนการปฏิรูปภาคผลิตด้านการเกษตร ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าการตลาดนำการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

“เมื่อมีเรื่องภาษีที่ดิน กังวลว่าผู้ถือครองที่ดินจะเลี้ยงภาษีหากทิ้งที่ดินว่างเปล่า จากเดิมปลูกกล้วย ปลูกอ้อย ปลูกแบบทิ้งขว้าง ไม่หวังผลผลิต แต่หากมีการตั้งบริษัทเพื่อทำการเกษตร หรือให้เช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร เจ้าหน้าที่เกษตรต้องสำรวจให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ผลผลิตที่ออกมากระทบราคาที่เกษตรกรจะขายได้”

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ที่มี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน พบว่า ขณะนี้ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการเกษตรในเดือนก.พ.2562 พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น

สารเคมีกระทบอุตสาหกรรม น้ำตาลโรงงานน้ำตาลปิดตัว

ดร.กิตติ ชูณหงษ์ นายกสมฯ นักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตอ้อยเป็นอันดับ 4 ของโลก ส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก นิคมอุตสาหกรรมซีโรว์เวลส์โปรดัก มีเพียงแห่งเดียวในโลกคือ ประเทศไทย และโรงงานผลิตอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ประเทศไทยเช่นกัน ในแต่ละวันผลิตอ้อยวันละ 1 ล้านตัน เท่ากับว่ากำลังตัดอ้อยที่ 100,000 ไร่ต่อวัน สมมติ 1 ตันใช้คนตัดอ้อย 1 คน ต้องใช้เกษตรกรนับล้านคนในการตัดอ้อย หากไม่มีเครื่องจักร ขณะเดียวกันการดูแลรักษาอ้อย 100,000 ไร่ เพื่อไม่ให้วัชพืชขึ้นเป็นสิ่งที่ยากเช่นกัน จึงเป็นไปได้ที่จะหาคนมาดูแลหญ้า การใช้ปัจจัยการผลิต หรือสารเคมีพาราควอตจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้การเพาะปลูกอ้อยของไทย มีพื้นที่รวมกว่า 11 ล้านไร่ สร้างรายได้สูงเกือบ 3 แสนล้านบาทต่อปี หากมีการยกเลิกใช้สารพาราควอต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 60,000 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถผลิตอ้อยส่งได้ตามเป้าหมาย กระทบเป็น

ห่วงโซ่ในสายการผลิต ส่งผลถึงโรงงานน้ำตาลขาดวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น กระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายดิบ สุดท้ายผลเลวร้ายที่สุด อาจเกิดการปิดตัวของโรงงานน้ำตาลผลมาจากเหตุขาดทุนได้ ปัญหาสำคัญคือ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรภาคเกษตรทุกรายที่ต้องร่วมมือกัน ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร มีเครื่องมือการเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP แล้ว ควรกำหนดกรอบและมาตรฐานการใช้สารเคมีผ่านมาตรฐาน GAP เพราะมาตรฐานไม่ได้กำหนดว่า ห้ามใช้สารเคมี แต่จะบอกวิธีการใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

“กระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณามาตรการใช้สารเคมี อยากรู้ให้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ขอให้เกษตรกร คนจนมีทางเลือกหรือทางออก สำหรับข้อเสนอแนะที่จะให้ปลูกพืชระหว่างร่องอ้อยเป็นไปไม่ได้ เกษตรกรไม่ได้ปลูกเพียงไม่กี่ไร่ แต่ปลูกเป็นร้อยไร่ แสนไร่ ส่วนการหาสารทดแทนขอให้มีความเหมาะสม ทั้งในแง่คุณสมบัติ ราคา และประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช”

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดงาน Bangkok Post Forum 2019 หัวข้อ "อนาคตประเทศไทย หลังการเลือกตั้ง" ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่ เข้ามาร่วมแสดงวิสัยทัศน์

รื้อโครงสร้างภาษี

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าใช้ตอบโจทย์แก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสให้ใคร ไม่นั่นจะออกแบบโครงการไม่เหมาะสม เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงที่ประชาธิปัตย์เคยเริ่มต้นเจรจาเชื่อมจีนกับอาเซียนผ่าน สปป.ลาว ไปถึงสิงคโปร์ แต่ในที่สุดเกิดคำถามจนเหลือแค่การสร้าง 3 กม. ขาดการเชื่อมโยง

สำหรับโครงการอีอีซี ในภาพรวมเราสนับสนุนโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ โดยต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดเดิม แต่จะต้องมีการประเมินความคุ้มค่าทุกโครงการ รวมทั้งต้องดึงอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศ แต่ไม่ควรเน้นใช้วิธียกเว้นภาษีระยะยาว ให้เช่าที่ดินระยะยาว หรือไม่ต้องปฏิบัติตามผังเมือง จนถึงการลดขั้นตอนสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การดึงการลงทุนจากต่างประเทศนั้นต่างชาติมองเห็นศักยภาพพื้นฐาน ที่ตั้งภูมิศาสตร์รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพต้องถูกกำหนดออกแบบให้เป็นมิตรกับต่างชาติมากขึ้น เช่น แหล่งเงินทุนไปจนถึงความพร้อมของคน กติกาการลงทุนที่เป็นมิตรกับนักลงทุนมากขึ้น



หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความท้าทายหลายเรื่อง คือ 1.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2.ความล้มพันธ์การแข่งขันกับต่างประเทศ 3.กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 4.เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ 5.มีปัญหาความเหลื่อมล้ำสูงในทุกมิติ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ประชาธิปัตย์รับมาหาคำตอบที่สอดคล้อง ไม่ใช่แก้ปัญหาหนึ่งไปกระทบอีกปัญหาหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม พรรคให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การผลักดันเมืองรองไปจนถึงการฟื้นฟูความล้มพันธ์กับมิตรประเทศที่เสียหายไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาด้วยการผลักดันความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนเชื่อมซีแอลเอ็มวี

นอกจากนี้ ประเด็นความเหลื่อมล้ำประชาธิปัตย์บอกว่าถึงเวลาต้องสะสาง แต่จะทำได้หากไม่ทำในเชิงโครงสร้าง ประชาธิปัตย์ได้เสนอ 7 แนวทาง อาทิ การพัฒนาที่ไม่ยึดแค่จีดีพี รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มาจนถึงเรื่องปรับโครงสร้างภาษี คนมีกำลังจ่ายต้องจ่ายมากขึ้น ต้องลดการผูกขาดภาครัฐ เอกชน

ทั้งนี้ ประชาธิปัตย์ต้องการนำพาประเทศให้ตอบโจทย์ทุกความท้าทาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พาประเทศกลับสู่เวทีสากล หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ ประเทศนี้จะเดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยและไม่ย้อนกลับ ประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตย สุจริต เราจะเดินหน้า แก่งจน สร้างคน สร้างชาติ

ในเรื่อง การจับมือตั้งรัฐบาลนั้น อภิสิทธิ์ กล่าวว่า หากประชาธิปัตย์ได้คะแนน เสียงพอ จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องถามว่าใครบ้างที่พร้อมร่วมกับแนวเสรีนิยมประชาธิปไตย หรือหากพรรคจะไปร่วมกับพรรคอื่นจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องดูว่าจะนำพาประเทศสอดคล้องกับอุดมการณ์พรรคได้หรือไม่ ■

ก้าวทันโลกสร้างโอกาสเท่าเทียม



อุดม สวานายน หัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ คือ 4 ปีจากนี้ประชาชนอยากเห็นความสงบสุขและอยู่อย่างมีความสุข อยากเห็นสังคมที่มีความเกื้อกูลกันและคุณภาพชีวิตที่ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจก้าวทันเวทีโลก สามารถอุ้มชูและมีกลไกในการแก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ที่เคยเป็นอุปสรรคและความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมา และสามารถสร้างประโยชน์แก่คนไทยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

พรรคพลังประชารัฐนำเสนอ นโยบายพรรคที่เน้นทำได้จริง ไม่ใช่ ขยายฝัน และมีที่มาจาก การฟังเสียง และความต้องการของประชาชน จนได้ข้อสรุปเป็นนโยบายที่จะนำเสนอภารกิจ 3 ด้าน เรียกว่า ภารกิจสวัสดิการประชารัฐ เพื่อขจัดปัญหาที่สะสมและความเหลื่อมล้ำ สังคมประชารัฐต้องการให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเห็นสังคมที่เข้มแข็งและแบ่งปัน และเศรษฐกิจประชารัฐสามารถสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งหมดยึดโยงกัน สามารถตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย

และนโยบายที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ ด้านเศรษฐกิจไทยต้องปรับเปลี่ยน ถ้าจะก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีได้เปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกระจายรายได้ สร้างโอกาสและทำให้เศรษฐกิจฐานล่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก สำหรับสังคมประชารัฐ คนไทยต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข โดยจะนำมาซึ่งการพัฒนาต้องสงบสุขก่อน จากนั้นจะเกิดการกระจายความเจริญไปสู่ทุกภาคส่วน ทั้งหมดล้วนมาเชื่อมโยงด้วยแผนนโยบายหลัก 777 แต่ละภารกิจจะมี 7 นโยบาย แต่ละนโยบายไม่ขยายฝันและทำได้จริง และไม่ทิ้งปัญหาสะสมไว้ให้ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม นโยบายสำคัญของพรรคคือ ต้องลดภาระหนี้ของระบบ การจัดการที่ทำกิน และการศึกษาก็เป็นนโยบายสำคัญที่สุด เพราะต้องเตรียมคนไทยให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการเตรียมคนไม่ใช่แค่การ

ศึกษาเท่านั้น ยังต้องมีเรื่องอื่นๆ ตามมา เพราะคนเป็นหัวใจในการพัฒนา และเทคโนโลยีเปิดทางให้สามารถทำหลายๆ อย่างได้ นี่คือการเน้นเพื่อยกระดับความสามารถในฐานผู้ผลิต หรือโครงการสตาร์ทอัพแมกเกอร์ หรือการสนับสนุนทำให้ร้านค้าโซฮ่วยสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นตลาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

“ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจะรุนแรงมากขึ้น หากไม่แก้ปัญหาที่รากเหง้า ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐอยากให้ประชาชนเลือกกระบวนนโยบายที่คุ้นเคยอยู่แล้ว หรือจะเลือกสิ่งใหม่ที่ยึดโยงความจริงและไม่ขยายฝัน และไม่นำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าว

สำหรับการร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนั้น ทางพรรคพร้อมทำงานกับทุกพรรค หากประชาชนเห็นด้วย แต่ต้องเป็นพรรคการเมืองที่ทำตามกติกา ยึดกฎหมาย และผลการเลือกตั้งออกมาต้องเคารพด้วยกัน ที่สำคัญประชาชนต้องให้ความไว้วางใจ ถึงเวลานั้นจะเป็นตัวกำหนดใครแตะมือกับใคร ■

เมกะโปรเจกต์อุตสาหกรรมใหม่



ธนาธร จิ้งรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรค

อนาคตใหม่ กล่าวว่า นโยบายของทุกพรรคมีความแตกต่างกันน้อยมาก ดังนั้นต้องกลับมาดูว่าทำไมประเทศไทยถึงก้าวไปจากตรงนี้ไม่ได้ 12 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี 7 นายกรัฐมนตรี มีการรัฐประหาร 2 ครั้ง มีการชุมนุมที่นำมาซึ่งการบาดเจ็บและสูญเสีย มีรัฐธรรมนูญ 5 ฉบับ ซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่ามีปัญหาการบริหารทรัพยากรของประเทศถึงเวลาที่ต้องเปิดประตูของยุคสมัยใหม่ต้องทำให้การรัฐประหารที่ผ่านมาต้องเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้า

การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้องต้องควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วย ภาคเกษตรเป็นภาคที่ใหญ่มีประชาชนเกี่ยวข้องจำนวนมาก ผมเติบโตมาในภาคอุตสาหกรรม และถูกสอนมาตลอดว่าจะทำอะไรต้องไปดูหน้างานจริงๆ ถึงจะทำงานได้

อนาคตของประเทศไทยจะเดินหน้าไม่ได้ ถ้าไม่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหา เช่น ถ้าจะสร้างโกดังเก็บข้าวแบบใหม่ ก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้และเชื่อมต่อระบบไปถึงกระทรวงเกษตรฯ ที่กทม. ทุกอย่างจะมีข้อมูลเก็บไว้ทั้งหมด

นอกจากนี้ จะต้องเตรียมประเทศไทยให้พร้อมอย่างการทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ โดยลดเวลาการทำธุรกรรมกับภาครัฐลง และลดการใช้เงินสด เพราะสามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาธร กล่าวว่า ถึงเวลาที่ต้องมีเมกะโปรเจกต์ในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ พรรคอนาคตใหม่ยึดหลัก 4 ประการคือ 1.ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการภายในประเทศ 2.อุตสาหกรรมที่ยึดโยงกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 3.อุตสาหกรรมที่ยึดโยงกับศักยภาพของประเทศ และ 4.อุตสาหกรรมที่ยังไม่มีการผลิตภายใน ถ้าเข้ากรอบ 4 ข้อนี้จะเริ่มทำได้เลย

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่พรรคคิดอยู่คือ การสร้างอุตสาหกรรมรถไฟในประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบกระดูกสันหลังของการคมนาคมของประเทศ เปลี่ยนจากการตัดถนนมาเป็น 40-50 ปี เพื่อมาสร้างระบบราง ซึ่งจะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ำและลดการใช้พลังงาน

อย่างไรก็ตาม การสร้างเมกะโปรเจกต์ต้องเป็นการลงทุนไปกับการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแม้ที่ผ่าน

มาจะได้รับงบประมาณมากที่สุด แต่ไม่ได้มีงบลงทุนมากที่สุด โดยมีงบลงทุนเพียง 3.8 หมื่นล้านบาท สัญญาที่ซื้อรถถังจากจีนอาจต้องไปดูเช่นกันว่าจะแก้ไขยกเลิกได้หรือไม่ เพราะนอกจากคิรินรถไฟแล้วอาจต้องคิรินถังด้วย

สิ่งสำคัญคือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะ 3-4 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจที่โตขึ้น 3-4% ต่อปี แต่จีดีพีไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจที่โตขึ้นเงินไปอยู่ในกระเป๋าใครบ้าง จากการที่ได้ลงพื้นที่ครบทุกจังหวัด สิ่งที่เห็นคือการกระจุกตัวของความมั่งคั่งของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากจีดีพี

นอกจากนี้ ยังต้องจัดการเรื่องอำนาจด้วย ระบบราชการรวมศูนย์อยู่ที่ กทม.มากเกินไป ควรเอาอำนาจออกไปให้ต่างจังหวัด บริหารตัวเองมากขึ้น ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอำนาจ เราจะไม่มีทางลดความเหลื่อมล้ำได้เลย เพราะงบประมาณจะถูกเทมาที่ กทม.ทั้งหมด กลับมาสร้างประเทศไทยให้เท่าเทียมมากกว่านี้ อย่าไปเชื่อว่ารัฐสวัสดิการเป็นไปได้ในประเทศไทย

สำหรับการเข้าร่วมรัฐบาลหลังเลือกตั้งนั้น หลักการของเราคือต้องหยุดยั้งวงจรการรัฐประหาร ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ คสช.ทุกรูปแบบ ■

แบรนด์ไทยทันสมัยเชื่อมโลก



ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หนึ่งในบุคคลที่ถูกเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมี 6 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1.ไทยทำ คือต้องมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง ในอนาคตประเทศไทยต้องมีแบรนด์ของตัวเองไปทั่วโลก 2.ไทยทันสมัย ต้องสร้างเทคโนโลยีให้เหมาะสม เช่น เครื่องผลิตข้าวขนาดเล็กที่ให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้และต้องลดขั้นตอนการทำได้ 3.ไทยเท่าเทียม ทุกคนมีความเท่าเทียม มีการศึกษาที่ดี การกระจายอำนาจ ฝึกอาชีพ เด็กทุกคนมีโอกาสในสิ่งที่อยากเป็นได้จริง

4.ไทยเชื่อมไทย พัฒนาคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ เชื่อมไทยให้เป็นเนื้อเดียวกัน 5.ไทยเชื่อมโลก ประเทศไทยมีประชากร 70 ล้านคน อาเซียน 600 ล้านคน ทั่วโลก 7,000 ล้านคน ดังนั้นเราต้องเชื่อมโลกขยาย

ตลาด หาดพันมิตรให้เข้มแข็ง เปลี่ยนสถานทูตให้เป็นสนามการค้าให้เข้มแข็งขึ้น ตลาดที่ดีที่สุดคือตลาดอาเซียน และ 6.ไทยยั่งยืน ไม่มีคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใส ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ไทยยั่งยืน

สำหรับเรื่องเศรษฐกิจต้องสร้างความมั่นใจ และทำให้ประเทศเกิดความสงบ เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุด ทั้งยังเป็นตัวดึงดูดให้เกิดการลงทุน รวมถึงการดูแลเรื่องเศรษฐกิจโลกหดตัว เรื่องค่าเงินบาท และปรับระบบการจ่ายเงินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยพรรคเพื่อไทยต้องเน้นเรื่องความมั่นคง ให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนเพื่อให้ประชาชนมีปากท้องดีขึ้น

ชัชชาติ กล่าวว่า ส่วนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากมีการลงทุนจำนวนมาก สำหรับพรรคเพื่อไทยคงต้องทำต่อ เพียงแต่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจาก

มีหลายประเด็นที่ยังไม่ต้องแก้ ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงคงต้องทบทวน เช่น เรื่องเส้นทางก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากในทางปฏิบัติเราต้องดูอย่างถ่วงแท้ เพราะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ถ้าลงทุนผิดก็ลำบาก

ทั้งนี้ อนาคตพรรคจะขับเคลื่อนด้านพลังงาน อีวี โซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ เนื่องจากเรามีแสงแดดจำนวนมาก ดังนั้นด้านลงทุน เห็นเรื่องพลังงานของเราชัดเจน เชื่อว่าจะเข้ามาลงทุนในอนาคตเราแข่งขันกันที่คนเก่ง และต้องทำให้ไทย เป็นศูนย์กลางของคนเก่งให้ได้ เพื่อมาสร้างสตาร์ทอัพ เกิดเศรษฐกิจใหม่ เกิดการจ้างงาน เพราะเรื่องโครงสร้างในพื้นที่จะทำอะไรให้นำสนใจและน่าอยู่ ■